

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

11 ก.ย. 2561

Page :

1,8

No:

61292604

# จ่ายซื้อไฟฟ้าขยยะ มากกว่า '500เมกก'

รอ'พลังงาน-มท.'เคาะ  
กกพ.เล็งสรุปปม'โกลว์'  
กสทช.แจงศาลปค.วันนี้  
'ดีแทค'ขอเยียวยาซิมดับ

'ศิริ'เผยแผน พีดีพี 2018 รับซื้อไฟฟ้าจาก  
ขยยะชุมชนเพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์ รอ  
'พลังงาน-มหาดไทย'เคาะอีกที่จะเพิ่มเท่าไร  
'กกพ.'เตรียมสรุปผลตรวจสอบกรณี'จีพีเอสซี'  
ซื้อบริษัทโกลว์ปลายเดือนนี้ หลัง'เอสซีจี'นำทีม  
ยื่นเรื่องให้สอบ พณ.เผยพ่อค้าเงินใช้แอปพ์  
'ถุงเงินประชาชน' จ่ายซื้อสินค้า ชี้ขั้นตอนยุ่งยาก  
(อ่านต่อหน้า 8)



ศิริ จิระพงษ์พันธ์

## ไฟฟ้าขยะ

### ทีดีอาร์ไอค้านคืนเวตคนจน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังมีนโยบายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เวต) ให้คนมีรายได้น้อย ถือบัตรสวัสดิการ 15 ล้านคนว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินการดังกล่าว เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมือง การไปยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีให้กลุ่มคนบางกลุ่ม เท่ากับสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เป็นการทำลายวินัยทางการเงินการคลัง เนื่องจากเวตถือเป็นภาษีสำคัญของไทย เป็นแหล่งรายได้หลักของไทยสำคัญพอๆ กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้ภาษีที่ดินยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้น การไปสนับสนุนให้คนไม่เสียเวตจึงเป็นเรื่องไม่สมควร แม้ว่ากระทรวงการคลังหลีกเลี่ยงใช้คำว่าชดเชยภาษี แต่หลักการคือเรื่องเดียวกัน

### ชี้เป็นนโยบายทำร้ายประเทศ

เมื่อถามว่าการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องประชานิยมปูทางเพื่อการเลือกตั้งหรือไม่ นายนิพนธ์กล่าวว่า หากเสียงหรือไม่เป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว คงไม่ต้องไปพูดถึง แต่วิธีการแบบนี้ทำลายหลักการสำคัญของหน้าที่พลเมือง ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศ นักการเมืองที่ดีไม่ควรใช้วิธีการแบบนี้ เพราะทำให้ระบบเสีย และทำให้เสียวินัยทางการเงินการคลัง เพราะรายรับประเทศลดลง ในขณะที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

“ในปีก่อนๆ รัฐบาลทำเรื่องขอประชุมนิติบัญญัติให้เหตุผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผมรับได้นะเพราะเป็นเรื่องการลดหย่อน แต่ปีนี้มาทำเวตเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว ดังนั้น ไม่มีเหตุผลในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้ารัฐบาลสนับสนุนให้คนไม่เสียภาษี และทุกคนมีแนวคิดที่ไม่ควรเสียภาษีประเทศจะอยู่ได้อย่างไร” นายนิพนธ์กล่าว

### ยุแจกเงินช่วยประชาชน

“หากรัฐบาลอยากช่วยคนจน แจกเงินไปเลยดีกว่า ซึ่งผมสนับสนุนนโยบายก่อนหน้านี้ให้ไปบรรมอาชีพ แล้วแจกเงิน เพราะการคืนเวตทำให้เกิดความสับสนระหว่างการช่วยเหลือกับหน้าที่ของประชาชน ซึ่งการคืนเวตให้คนจนมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 500

บาทต่อเดือน และใช้งบประมาณมาคืน ดังนั้น ทำไมไม่แจกไปเลยจะดีกว่า เพราะการไปดำเนินนโยบายแบบนี้ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงหน้าที่ในการเสียภาษีให้ประเทศ ตรงนี้ถือว่าสำคัญมาก หากเป็นไปได้ขอความกรุณารัฐบาลอย่าทำนโยบายนี้เลย” นายนิพนธ์กล่าว

### เพิ่มไฟฟ้าขยะไม่กระทบชช.

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้านโยบายโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด เบื้องต้นจะกำหนดในร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) พ.ศ.2561-80 ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และจะเสนอขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป โดยโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของการกำจัดขยะเป็นหลัก อย่างไรก็ตามปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจะเพิ่มจากเดิมที่กำหนดไว้ปี 2579 จำนวน 500 เมกะวัตต์ ในปริมาณเท่าใดนั้น ต้องอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย

“วันนี้ไทยมีปัญหาขยะจำนวนมาก และวิธีกำจัดที่ดีที่สุดเวลานี้คือการนำมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งเรื่องของปริมาณขี้นั้นทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้พิจารณา แต่ในส่วนของกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ดูแลการรับซื้อมานั้นจะไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าให้สูงขึ้น ดังนั้นค่าไฟฟ้าที่รับซื้อจะไม่สูงไปกว่าราคาที่เคยรับซื้อรูปแบบต้นทุนแท้จริง หรือฟีดอินทาร์ฟ 5.78 บาทต่อหน่วยอย่างแน่นอน” นายศิริกล่าว

นายศิริกล่าวว่า แผนพีดีพีฉบับใหม่ กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการบริหารเป็นรายภูมิภาคที่มี 6 ภาคบวกกับกรุงเทพฯ และคำนึงถึงค่าไฟฟ้าตลอดแผนซึ่งราคาต้นทุนเฉลี่ยจะไม่ให้สูงไปกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 3.6 บาทต่อหน่วย เนื่องจากจะมีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ที่เชื่อว่าจะทำให้ค่าไฟฟ้ารวมลดลงได้

### สอท.จัดแลประชาชน-ผู้ผลิต

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประเด็นโรงไฟฟ้าขยะนั้น ไทยมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการขยะที่มากขึ้น เพราะปัจจุบันเกิดปัญหาพื้นที่ฝังกลบหายาก แต่การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าขยะจำเป็นต้องพิจารณาปริมาณและการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนเหมาะสม เพื่อไม่ให้ค่าไฟกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศ

“ผมคิดว่าขยะเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งการบริหารจัดการขยะวันนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องแก้ไขจุดนี้ด้วย จากนั้นที่เหลือต้องพิจารณาว่าจะนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าอย่างไร ขณะเดียวกันค่าไฟเองต้องมอง 2 ส่วน คือค่าไฟที่จะส่งผ่านประชาชนต้องไม่แพง ส่วนค่าไฟรับซื้อก็ต้องให้ผู้ลงทุนอยู่ได้ด้วย” นายสุพันธุ์กล่าว

### ค่าบริหารขยะควรสูงกว่าค่าไฟ

แหล่งข่าวจาก ส.อ.ท.กล่าวว่า สิ่งสำคัญของโรงไฟฟ้าขยะ คือค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะจะต้องบริหารให้เหมาะสมก่อนนำไปแปรรูปเป็นพลังงานเพื่อให้ได้รับค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมเช่นกัน ไม่ใช่ที่สุดกลายเป็นการอุดหนุนข้ามกลุ่ม อาทิ กำหนดค่าไฟที่รับซื้อสูงเพื่อให้คุ้มค่ากับการมีโรงไฟฟ้าขยะโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมก่อนจากคนในพื้นที่ที่ควรรับผิดชอบ ดังนั้นการเพิ่มค่ากำจัดขยะซึ่งปัจจุบันต่ำมากที่ไม่เป็นการจูงใจเกินไป จะช่วยทำให้เกิดขยะในปริมาณที่ลดลง สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากขยะในราคาที่ต่ำได้ เมื่อถึงจุดนั้นจะไม่เกิดการแย่งขยะเพื่อป้อนโรงไฟฟ้า

“โรงไฟฟ้าขยะควรมี แต่ควรกำหนดรายได้หลักให้อยู่ที่ค่าบริการจัดการขยะมากกว่าค่าไฟ รัฐต้องคำนึงถึงจุดนี้ เพราะจุดประสงค์หลักต้องมองในเรื่องการลดปริมาณขยะเป็นสิ่งสำคัญ และอนาคตโรงไฟฟ้าขยะที่สุดจะทยอยลดลงเพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและขยะต้องลดลงด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ที่สุดต้องนำเข้าขยะ หรือส่งเสริมให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นเพื่อมาป้อนโรงไฟฟ้า” แหล่งข่าวกล่าว

นายนิกุล ศิลาสวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขยะชุมชนนั้นหากจะเพิ่มสัดส่วนเข้าระบบไฟฟ้ามากขึ้นสามารถทำได้ แต่ต้องดูจุดประสงค์หลักว่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะเป็นผลพลอยได้ แต่การบริหารจัดการขยะเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรร่วมรับผิดชอบ

## ห่วงผลิตไฟฟ้าโซลาร์ล้นคุมยาก

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้ติดตามความคืบหน้านโยบายพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) 3 โครงการที่รัฐบาลอยู่ระหว่างออกกฎเกณฑ์ควบคุม ประกอบด้วย 1.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) สำหรับประชาชนทั่วไปแบบขายกำลังผลิตส่วนเกินเข้าระบบได้ (โซลาร์ภาคประชาชน) 2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับประชาชนทั่วไปแบบไม่จำกัดปริมาณและไม่ขายเข้าระบบ (โซลาร์เสรี) และ 3.โครงการประชารัฐโซลาร์เซลล์ โดยยอมรับว่ามีความเป็นห่วงการจัดการระบบไฟฟ้าในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว เกิดดิสรัปทีฟเทคโนโลยี ดังนั้นรัฐบาลต้องออกกฎเกณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นายมนูญกล่าวว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเอกชนจำนวนมากจะส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เนื่องจากต้องบริหารระบบส่งไฟฟ้าที่ต้องรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นจำนวนมากในอนาคต ขณะที่ กฟผ.เองต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้าหลักด้วย อนาคตทั้ง 3 การไฟฟ้าได้แก่ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อาจจะมีการพัฒนาระบบสมาร์ตกริดเพื่อรองรับมากขึ้นด้วย

## แนะรัฐคุมเอกชนขายไฟกันเอง

นายมนูญกล่าวว่า นอกจากนี้ยังห่วงเรื่องการขายไฟระหว่างเอกชนและเอกชน และการนำระบบบล็อกเชนในการซื้อขายไฟฟ้าเข้ามาใช้ ขณะนี้มีเอกชนรายใหญ่ทดลองผลิตไฟฟ้าและขายให้เอกชนอีกราย หากภาครัฐไม่เร่งบริหารจัดการและควบคุมระบบจะส่งผลให้อาคารการค้าขายไฟระหว่างเอกชนด้วยกันเองมีปริมาณมาก ดังนั้นควรควบคุมปริมาณ ระบบส่ง ความมั่นคง และความปลอดภัย

“ถ้าเอกชนผลิตไฟฟ้าใช้เองไม่น่าจะมีปัญหาเท่ากับการผลิตเกินแล้วขายไฟฟ้าให้บุคคลที่ 3 ต้องดูว่าผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และทำอะไรที่ขายเข้าระบบได้เหมือนกับอนุญาตให้มีการผลิตไฟฟ้าขนาด

เล็กมาก (วีเอสพี) จำนวนมากเกิดขึ้น ดังนั้นต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะควบคุมอย่างไร” นายมนูญกล่าว

## กสทช.ยันดีแทคไม่เข้าข่ายเยียวยา

นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กรณีบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งของ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ผู้ใช้บริการดีแทคได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน โดยศาลปกครองกลางได้นัดกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องหรือจำเลย ให้เข้าพบภายในวันที่ 11 กันยายนนี้ ซึ่งทาง กสทช. ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปตามนัดศาลด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจให้ทางสำนักงานเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่เบื้องต้นพร้อมที่จะเข้าพบศาลแน่นอน ทั้งนี้การที่ดีแทคระบุว่า กสทช.เคยเยียวยา ทูมูฟ กับ เอไอเอส เพราะครั้งนั้น กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ไม่ทัน แต่ในครั้งใหม่เหมือนกัน เนื่องจาก กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ทันและประชาชนได้รับผลกระทบมีจำนวนไม่มาก

“กรณีของดีแทคไม่เหมือนกับกรณีของบริษัท ทูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่ได้รับการเยียวยาเนื่องจาก กสทช.จัดประมูลคลื่นความถี่ไม่ทัน และมีประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก” นายก่อกิจกล่าว

## ปชช.มีเวลาย้ายคลื่นก่อน15ก.ย.

นายก่อกิจกล่าวว่า บทสรุปของเรื่องนี้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ต้องมีผู้ใช้งานที่ซิมดับอยู่แล้ว เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่เพิ่งเคยต่อการร้องขอให้ทำตามประกาศไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการสัญญาโทรศัพทอยู่หลายค่าย ซึ่งหากได้รับผลกระทบซิมดับ ก็ยังสามารถหาซิมซิมโทรศัพทใหม่ได้ตามร้านค้าที่มีให้บริการอยู่มากมาย จึงมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ เพราะถึงแม้จะมีประชาชนได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่สามารถแก้ไขได้ และตอนนี้ยังมีเวลาให้ทำการย้ายคลื่นความถี่ก่อนวันที่ 15 กันยายนนี้ ซึ่งหากยื่นเรื่องเข้ามาภายในวันที่กำหนด แต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ก็ยังใช้งานโทรศัพทได้ตามปกติ เพราะถือว่ายื่นเรื่องเข้ามาภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มผู้บริหารบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เพื่อสอบถามกรณีดีแทคยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งของ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ผู้ใช้บริการดีแทคได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน แต่ผู้บริหารตอบสั้นๆ ว่าไม่สะดวกให้ข้อมูล

## สรุปผลจีพีเอสซีชื่อโกลด์ปลายก.ย.

กรณีนายภรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แสดงความไม่เห็นด้วย กรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการให้บริษัทลูก คือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี เข้าซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท โกลด์พลังงาน จำกัด (มหาชน) และขยายธุรกิจค้ากาแก๊สเมซอน โดยระบุว่าได้มีการหารือกับผู้บริหาร ปตท.แล้ว แต่ยังไม่ยืนยันเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 10 กันยายน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นายภรณ์เข้ามายื่นเรื่องเพื่อพิจารณาว่ามีชื่อเรียกอะไรบ้าง และ กกพ. จะดำเนินการตรวจสอบอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของ กกพ.ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นที่จีพีเอสซีชื่อโกลด์ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เป็นการผูกขาดทางธุรกิจหรือไม่ โดยกำลังทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ขณะเดียวกันก็เข้าไปดูข้อมูลกฎหมาย หลักปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใช้ในการเทียบเคียงแนวทางทำงาน เพราะกรณีนี้เป็นครั้งแรก วงเงินหลักแสนล้านบาท โดยขั้นตอนการตรวจสอบจะมีความชัดเจนช่วงปลายเดือนกันยายนนี้

### **‘เอสซีจี’ นำทีมเอกชนร้องสอบ 90 วัน**

รายงานข่าววงการพลังงาน ระบุว่า สาเหตุที่ กกพ.เตรียมสรุปผลการตรวจสอบกรณีจีพีเอสซีซื้อโกลว์ว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ประกอบการผู้ใช้ไฟฟ้าจากพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง นำโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ กกพ.เพื่อให้ตรวจสอบ และตามกฎหมาย กกพ.ต้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวภายใน 90 วัน จึงต้องสรุปปลายเดือนกันยายน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเอ็นจีโอเข้ายื่นหนังสือช่วงปลายเดือนสิงหาคม และล่าสุดนายกรณ์ก็เตรียมยื่นหนังสือให้ตรวจสอบเช่นกัน

### **จีพีเอสซีหวังซื้อหมด 1.4 แสนล.**

รายงานข่าวกล่าวว่า สำหรับกรณีจีพีเอสซีตัดสินใจซื้อหุ้นโกลว์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายหลังคณะกรรมการบริษัทจีพีเอสซีมีมติซื้อหุ้นและทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือโกลว์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น หรือคิดเป็น 69.11% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโกลว์ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 96.5 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 97,559 ล้านบาท ผลการซื้อดังกล่าวทำให้ปริมาณไฟฟ้าของจีพีเอสซีจาก 1,940 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น 4,835 เมกะวัตต์

รายงานข่าวกล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม จีพีเอสซีจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นโกลว์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำตามข้อกฎหมาย และเดือนตุลาคมจะกู้เงินระยะสั้นจากธนาคารในประเทศ และหรือกู้เงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ปตท. รวมวงเงินการซื้อ 142,500 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นโกลว์ส่วนแรก 69% จากนั้นเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะซื้อส่วนที่เหลืออีก 31% และช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทจะออกหุ้นกู้ 68,500 ล้านบาท และเพิ่มทุนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น หลังจากนั้นจะวางแผนการระดมทุนเพื่อลงทุนในขั้นตอนต่อไป

### **เทงบประชารัฐปันสินค้าเด็ด 76 จว.**

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเปิดตัวโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล ปลายเดือนกันยายนนี้ เป็นโครงการต่อยอดจากนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้เลือกสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดมาพัฒนาสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเรื่องราวเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงจังหวัดนี้ ต้องนึกถึงสินค้านี้ เริ่มต้นอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกสินค้าเด่นแต่ละจังหวัดมาแล้วจังหวัดละ 3 รายการ หลังจากนั้นทำการคัดเลือกสินค้าเด่น 1 รายการนำมาพัฒนา นำร่อง ก่อนที่จะพัฒนาสินค้าอีก 2 รายการที่เหลือ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน เชื่อมโยงการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืน

นายกอบชัยกล่าวว่า แนวทางการพัฒนาจะเริ่มตั้งแต่พิจารณาจุดแข็ง แก้ไขจุดบกพร่องสินค้า โดยจะใช้งบจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐที่มีประมาณพันล้านบาทเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งนำเครื่องมือของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเหลือ อาทิ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ไอทีซี) โครงการ

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีโอวี) และ นำผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดทั้งในประเทศและสากล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อขยายกลุ่มตลาด ผ่านเว็บไซต์ เพจ บล็อกเกอร์ ยูทูบ

นายกอบชัยกล่าวว่า ตัวอย่างสินค้าจากจังหวัดต่างๆ ที่ทำการคัดเลือกทุกจังหวัด อาทิ ของดีประจำจังหวัดน่าน เครื่องเงิน, ของดีจังหวัดนครสวรรค์ เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ, ของดีประจำจังหวัดอุบลราชธานี หมูยอ, ของดีจังหวัดสตูล ผ้ามัดย้อม, ของดีจังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู, ของดีจังหวัดกระบี่ เรือหัวโพงจำลอง กาแฟควับด, ของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด อาทิ โลขนทา ผิวจากสับปะรด, ของดีจังหวัดสมุทรปราการ ปลาสลิดบางป่อ, ของดีจังหวัดสุพรรณบุรี ขนมสาเล่, ของดีจังหวัดนครนายก มะยงชิด, ของดีจังหวัดนันทบุรี เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด, ของดีจังหวัดลพบุรี ไอติมมะโว้

### مينใช้แอปพพ์เงินประชารัฐ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชัน “เงินประชารัฐ” ว่าขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากร้านค้ารายย่อยถึงความยากในการใช้งานในโครงการ เพราะต้องสมัครดาวโหลดแอปพพ์ และเวลาใช้งานก็ยุ่งยาก โดยในการรับชำระค่าสินค้าจากผู้ถือบัตร ต้องเปิดแอปพพ์ในมือถือแล้วนำไปสแกนบัตร จากนั้นต้องกดกรอกตัวเลข แล้วยื่นมือถือให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบจำนวนเงินว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็กดรหัสบัตร 6 หลัก เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน

“ร้านค้าให้ข้อมูลว่าถ้ากำลังขายหมู ขายผัก แล้วลูกค้าผู้ถือบัตรมาซื้อจะเสียเวลามาก ต้องเอามือถืออื่นๆ มากถือถือ กดแล้วต้องส่งมือถือไปมา ระหว่างเจ้าของร้านกับผู้ถือบัตร เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเงินถูกต้องหรือไม่กว่าจะได้เงินเสียเวลามาก แล้วยิ่งเวลามีลูกค้าเข้ามาซื้อที่เยอะมากๆ จะยุ่ง ทำให้ร้านขายเงินสดไม่ดีกว่าหรือ” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรยังให้ข้อมูลว่ามีความยุ่งยากในการไปขอรหัสบัตร 6 หลัก เพราะในพื้นที่ห่างไกลบางพื้นที่ไม่มีสาขาของธนาคารกรุงไทยตั้งอยู่หรือไม่มีตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสบัตร 6 หลักได้ จึงไม่สามารถใช้บัตรได้

### พณ.เคลียร์คลังแก้ความยุ่งยาก

แหล่งข่าวกล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้นำเรื่องดังกล่าวหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยกระทรวงเสนอให้ยกเลิกการกำหนดรหัสบัตร 6 หลัก เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

ในการใช้บัตรทั้งกับร้านค้าและผู้ถือบัตร เหมือนกับที่ผู้ถือบัตรนำบัตรไปใช้รูดผ่านเครื่องรูดบัตรก่อนหน้านี้ ที่ไม่ต้องมีการกดรหัสบัตรยืนยัน และเสนอให้เพิ่มจำนวนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครเพื่อดาวโหลดแอปพพ์ และใช้รับชำระเงินจากผู้ถือบัตร เพื่อแก้ปัญหากรณีที่เจ้าของร้านมีลูกจ้างเป็นผู้รับชำระเงิน แต่เบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ได้ต้องให้เจ้าของร้านเป็นผู้ยืนยันก่อน

“กระทรวงการคลังยังไม่ตอบว่าจะดำเนินการตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอหรือไม่ ทำให้กระทรวงเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก จากความไม่สะดวกในการใช้งาน ยอดล่าสุดมีผู้สมัครเข้ามาแค่ 1.3 หมื่นราย ส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ใช้แอปพพ์แล้ว 1.5 หมื่นราย ซึ่งตัวเลขอนุมัติที่สูงกว่าผู้สมัคร เป็นเพราะได้ส่งรายชื่อร้านค้าที่สมัครใช้ขอใช้เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติที่ค้างอยู่รวมไปด้วย ทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1 แสนรายภายใน 2 เดือนเป็นไปได้ยาก” แหล่งข่าวกล่าว

### ระบบคิวอาร์โค้ดเหมาะกว่า

แหล่งข่าวกล่าวว่ามีข้อเสนอจากร้านค้ารายย่อยให้ใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเหมือนกับธนาคารกรุงไทยที่มีป้ายไปติดให้กับร้านค้าต่างๆ เวลาใช้ผู้ที่ดาวโหลดแอปพพ์ของธนาคารกรุงไทยก็แค่กดสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกดจ่ายเงิน ขณะที่ร้านค้าตรวจสอบได้ทันทีผ่านมือถือว่าเงินเข้ามาถูกต้องหรือไม่ วิธีการนี้สามารถนำมาปรับใช้กับแอปพพ์เงินประชารัฐได้ โดยให้ทำคิวอาร์โค้ดติดที่ร้านค้าแล้วให้ผู้ถือบัตรเปิดแอปพพ์ในมือถือ แล้วกดสแกนป้ายที่หน้าร้านค้ารายย่อย จากนั้นกดจ่ายเงิน ส่วนร้านค้าก็ตรวจสอบยอดเงินเข้าออกได้ทางมือถือ ซึ่งน่าจะดีและง่ายกว่า

### ล้นบาทอ่อนค่าสัปดาห์นี้

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกร แจ้งว่า ธนาคารกสิกรไทยประเมินการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 32.60-33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยหลักมาจากประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกและประเทศคู่ค้า ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางตุรกี ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ รวมถึงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐ (เฟด) และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก นอกจากนี้ต้นทุนอาคารอิติตตามตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด ยังคาดการณ์ว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,675 และ 1,665 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,700 และ 1,710 จุดตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า รวมถึงสถานการณ์ที่เปราะบางของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ข้อมูลเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีน และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางตุรกี